

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## MFEC – เล่นได้ ก็เล่น (อาจไม่ตามตลาด)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** เพราะตลาด หรือ SET Index นั้น ต่อจากนี้ไป เป็นเรื่องที่น่าจับตา แต่ถ้าเป็นหุ้น ก็อาจจะต้อว่ากัน “เป็นรายตัว” ถึงแม้ว่าราคาบางตัวที่วานั้น จะขึ้นมาบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็อาจจะเล่นง่าย หรือกำหนดกลยุทธ์ง่าย... เอาที่ตลาด หรือ SET Index กันหน่อยแล้วกัน ที่ว่าน่าจับตามนั้น จะขึ้นหรือจะลงกันล่ะ เรื่องจะขึ้น ถ้าขึ้นได้ บางท่านก็บอกว่าไม่กลัว แต่ก็มีส่วนท่าน ก็บอกว่า ลงก็ไม่น่ากลัว ลงมาสิ อยากได้ของถูกๆ หลายตัว โดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆ หุ้นพื้นฐาน... เอาเป็นเป็นว่า ยังคงอย่างที่กล่าวไว้ หรือเขียนไว้ในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคกันนั้นแหละครับ ระดับพื้นที่ของการตัดสินใจ ถ้าจะไม่ใช่ คลื่น X เพื่อการลง ABC อีกระลอก(ใหญ่) นั้น ก็ต้องเห็นสูงกว่า 1670 ให้ได้ หรือผ่านระดับพื้นที่ 1670-1680 ให้ได้ ก็ยังดี เพราะนั่น ก็จะเปลี่ยนจากคลื่น X เป็น กำลังจะขึ้นเป็นคลื่น 3 (โอกาสของการลงใหญ่ๆ จะลดลง) แต่หากยังทำอย่างที่กล่าวมาไม่ได้ หรือ ไม่สามารถผ่านพื้นที่ 1670-1680 ก็ที่บอกว่า น่าจับตามต่อจากนี้ ก็คือการลงที่หลายๆ ท่านอาจจะรอซื้อนั้นแหละครับ... การลงที่ไม่พึงปรารถนา คือการลงต่ำกว่า 1600 นะ หรือจะให้ได้เต็มที่ แค่ 1580 เท่านั้นพอละ หรือจะเอาเป็นพื้นที่ ก็เรียกว่า 1600-1580 นี้แหละที่น่ามอง ถ้าจะเข้าซื้อก็ต้องเลือกซื้อในพื้นที่นั้นแหละ แล้วก็กำหนดไว้ในใจเลยว่า ถ้าต่ำกว่าพื้นที่นี้ ก็ต้องยอมละนะ ยอม Cut Loss กันไปก่อน เพราะการต่ำกว่าพื้นที่ดังกล่าว ก็อาจจะเห็นการลงลึกๆ ตามมาอีกรอบได้ หรือเรียกว่า อาจจะลงกันไปถึง 1500+/- กันอีกรอบได้เลยทีเดียว... ต่ำกว่านี้ เรื่องใหญ่เลยนะ (ABC จะมาสิ)

**ดูตามเกม...** การเล่นเกมทางขึ้น ก็อาจจะมีส่วนวันการขึ้นลงได้บ้าง แต่ถ้ายึดหลักแนวโน้ม

เราก็มองไปตามแนวโน้ม เพียงแค่กำหนดทางหนึ่งไว้ แล้วต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วย เท่านั้นก็พอ

**แนวรับ** : ... จริงๆ แล้ว พื้นที่ 9.5-9.0 สะสมได้ อย่าหลุด 9.0

**เป้าหมาย** : ... 12.0-13.0 อาจจะขายบางส่วน แล้วเหลือไว้ลุ้นยาว

Price Chart...(MFEC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MFEC...** รูปแบบของ MA. ที่มีการเรียงในรูปแบบของกระทิงนั้น ถ้าจะมีการพลิกลงมาต่ำกว่าเส้นบนสุด ก็ต้องมาดูกันอีกทีก็ได้ว่า เส้น MA. บนสุดตัดเส้น MA. รองลงมาหรือไม่ หรือที่เรียกว่า จะมีเกิด Dead Cross ใน MA5 และ MA10 หรือไม่นั่นเอง เพราะถ้ามี ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่า จะจบรอบ... ถ้าจะปรับฐานอะไรนั้น จริงๆ ก็ใช้ระดับ MA. ทั้งสองเส้นเป็นแนวรับก็ได้... แต่ถ้าดูจากภาพนี้แล้วนั้น ไม่ต่ำกว่าระดับ 9.00 ลงมาอีกเลย จะสวยกว่านะ... ซึ่งเป้าหมายถ้าจะว่ากันตามรูปแบบของ MA. แล้วนั้น อาจจะมองได้ถึงระดับ 14.0-15.0 หรือมีลุ้น 16.0 ได้ ส่วนเป้าที่ 12.0-13.0 เป็นแนวต้าน ทางโครงสร้างใหญ่ๆ